
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“หากใหประเมินผลงาน 10 ป ของโครงการ 
BRT ซ่ึงใชงบประมาณ 400 กวาลานบาท 
ไดผลงานตีพิมพทางวิชาการกวา 500 
บทความ หรือ 1 คน ตอ 1 บทความ นับวา
ประสบความสําเร็จ นอกจากนั้นยังมีการ
คนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมหลายรอยชนิด 
จากผลงานที่ออกมาผมประเมินให 9.99 
คะแนน เต็ม 10 เพราะเราทํางานเต็มที่” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประพจน ภูทองคํา : การเสวนาเรื่อง BRT เปดบานสู
สังคม ถือเปนเรื่องสําคัญเพราะจะพูดถึงอนาคต
ของโครงการ BRT วาจะดําเนินการตอไปอยางไร 
โครงการ BRT ดําเนินงานมาแลว 10 ป ถาให
ประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลวที่เกิดขึ้นจะ
ใหกี่คะแนนจากคะแนนเต็ม 10  

สมศักดิ์ ปญหา : หากใหประเมินผลงาน 10 ป ของ
โครงการ BRT ซึ่งใชงบประมาณ 400 กวาลาน
บาท ไดผลงานตีพิมพทางวิชาการ (paper) 500 
กวาบทความ หรือ 1 คน ตอ 1 บทความ ถือวา
ประสบความสําเร็จ นอกจากนั้นยังสามารถผลิต
บุคลากรในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรวม 
500 กวาคน มีชุมชนเครือขาย 4,000-5,000 คน 
คนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม (new species) หลาย
รอยชนิด ซึ่งการคนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมนี้ทําให
มองเห็นระบบนิเวศ (ecosystem) ดวย จากผลงาน
ดังกลาวผมประเมินใหคะแนน 9.99 เต็ม 10 เพราะ
เราทํางานเต็มที่และมีผลงานออกมามากมาย 

นิพาดา เรือนแกว : เนื่องจากเปนสมาชิกใหมจึงยังให
คะแนนไมได แตหากเปรียบโครงการ BRT เปน
เด็กอายุ 10 ขวบ ยาง 11 ขวบ ก็ถือวาเปนเด็ก
อัจฉริยะ ดวยผลงานที่ทํามามากขนาดนี้ 

ประพจน ภูทองคํา : จากการดําเนินงานที่ผานมาของ
โครงการ BRT เรื่องใดที่มีความกาวหนามากที่สุด
ระหวางการตีพิมพผลงานทางวิชาการ การผลิต
บัณฑิต และการเผยแพรความรูสูสังคม 

สมศักดิ์ ปญหา : การดําเนินงานของโครงการ BRT 
ในชวงแรกเนนงานทางดานวิชาการและการสราง
องคความรู เพราะตองใชเปนฐานหลักในการ
พัฒนา ดังนั้น จึงถือวางานเผยแพรทั้งหมด คือ 
ความกาวหนา  

นิพาดา เรือนแกว : ความสําเร็จอีกอยางหนึ่งของ
โครงการ BRT คือ การสรางคน คนที่โครงการ 
BRT สรางขึ้นมาลวนแตเปนคนที่มีคุณภาพ ซึ่งดู



ไดจากผลงานการจัดแสดงโปสเตอรซึ่งมีแตเรื่องที่
นาสนใจ 

ประพจน ภูทองคํา : โครงการ BRT เปนหนวยงานที่
สนับสนุนการทําวิจัย กระบวนการสรางคนที่ประสบ
ความสําเร็จมีวิธีการสรางและมีการจัดการอยางไร 

สมศักดิ์ ปญหา : โครงการ BRT เกิดจากความรวมมือ
ระหวางศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ (ศช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว . ) เพื่อสนับสนุนการวิจัยดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งที่ผานมาไดสรางนักวิจัย
หนาใหมขึ้นมาหลายคน เชน ศ.ละออศรี เสนาะ
เมือง ที่กําลังโดงดังอยูในขณะนี้ จากผลงานการ
คนพบตั้งแตระดับพื้นฐานไปถึงการพัฒนาเพื่อ
นําไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ รวมทั้งยังมีการสนับสนุนในสวนของ
นักวิจัยทองถิ่น เชน นาบุญมา พันธุแสน ปราชญ
ชาวบานพุเตย ก็เปนผลผลิตจากโครงการ BRT 
นอกจากนั้นยังใหการสนับสนุนนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอก ซึ่งหลายคนไดผลิตผลงานออก
มากมายดังที่ปรากฏในรายงานประจําปของ
โครงการ BRT ซึ่งทั้งหมดนี้คือพลังที่จะชวยดูแล
ทรัพยากรชีวภาพตอไป 

ประพจน ภูทองคํา : อาจารยนิพาดา เห็นอะไรบางจาก
ความสําเร็จของโครงการ BRT  

นิพาดา เรือนแกว : มองไปทางไหนก็มีแตคนทํางานให
โครงการ BRT ซึ่งงานของแตละคนก็ลวนนาสนใจ 

ประพจน ภูทองคํา : สําหรับผูที่สนใจอยากขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัย โครงการ  BRT มีเกณฑการ
พิจารณาอยางไร 

สมศักดิ์ ปญหา : ในอดีตนักชีววิทยายังไมคอยไดรับ
ความสนใจมากนัก แตพอเริ่มมีโครงการ BRT ก็เริ่ม
มีการเคลื่อนงานวิจัยดานชีววิทยามากขึ้น ในชวง
แรกมีการสนับสนุนทุนทางดานอนุกรมวิธานเพื่อให
มีการศึกษาความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิต 
(species diversity) และต้ังเปาหมายไววาจะใหทุน

ดานนิเวศวิทยา ดานประชากร และดานอื่นๆ ดวย 
แตก็มีคนขอทุนเขามานอยมาก  

ประพจน ภูทองคํา : จากการดําเนินงานที่ผานมาของ
โครงการ BRT มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นมากมาย เชน 
การวิจัยเรื่องกบ เขียด คางคก นก และหนู เปนตน 
สังคมไดประโยชนอะไรจากงานตรงนี้บาง 

สมศักดิ์ ปญหา : ประโยชนอันแรกที่สังคมไดรับ คือ 
สังคมไดสรางลูกหลาน เพราะโครงการ BRT ได
สรางความรู สรางคนไทยใหมีคุณภาพ ซึ่งถือเปน
เรื่องหลักของโครงการ BRT นอกจากนั้นยังมีการ
เชื่อมโยงงานกับอีกหลายภาคสวน เชน โครงการ
ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาไดรวมดําเนินงานกับกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ชุดโครงการทองผาภูมิ
ตะวันตกไดรวมดําเนินงานกับบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งที่ผานมาก็มีการเคลื่อนงานใหความรู
แกชุมชนในทองถิ่น รวมท้ังเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร (Agrobiodiversity) 
ก็เปนการเคลื่อนงานของโครงการ BRT เพื่อให
เห็นภาพวาสังคมจะไดอะไร 

นิพาดา เรือนแกว : ในสวนของความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร (Agrobiodiversity) 
ไมไดทําวิจัยดานวิชาการเพียงอยางเดียว แตจะทํา
รวมกับชุมชนและโรงเรียนดวย 

ประพจน ภูทองคํา : ปญหาสําคัญ คือ ชาวบานภาค
การเกษตรเปนหนี้สิน การวิจัยจะเกี่ยวของหรือ
กาวไปถึงการชวยเหลือตรงนี้ไหม 

นิพาดา เรือนแกว : คิดวาสามารถไปถึงได เพราะจาก
งานวิจัยของโครงการ BRT ทําใหรูวาเรามี
อะไรบาง มากนอยเทาไหร ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนทุน
ทางธรรมชาติที่บางครั้งเราไมไดคิดถึง ทั้งๆ ที่
ความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นเหลานั้นสามารถ
นํามาใชประโยชนตอไดและนับเปนการแกไข
ปญหาโดยตรง 

ประพจน ภูทองคํา : ตัวอยางงานวิจัย เชน เรื่องหอย 
กิ้งกือ ที่อาจารยสมศักดิ์กําลังศึกษาสามารถกาวไปถึง    



การชวยเหลือหรือแกไขปญหาหนี้สินของภาค
การเกษตรไดหรือไม  

สมศักดิ์ ปญหา : โครงการ BRT เปรียบเสมือนมดหรือ
หนูตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง แตหลายทานคงเคยฟงเรื่องมด
ลมชางหรือหนูชวยราชสีห ถาเปรียบเทียบกับการ
ดําเนินงานของโครงการ BRT นั่นคือเรามีฐานคน ที่
จะเขามามีสวนขับเคลื่อนในการชวยเหลือหรือแกไข
ปญหาดังกลาว  และแผนการดําเนินงานของ
โครงการ BRT ในระยะที่ 3 ก็จะเชื่อมโยงกับสังคม
มากขึ้น 

ประพจน ภูทองคํา : ถาใหประเมินภาพการทํางานของ
โครงการ BRT คิดวาเปนที่นาพอใจหรือไม 

สมศักดิ์ ปญหา : ผมมองวาสังคมมี 2 แบบ แบบแรก 
คือ สังคมชุมชน ซึ่งทางโครงการ BRT กําลังมีการ
ขับเคลื่อนและบางสวนก็มีการเคลื่อนแลว เราตอง
ยอมรับวาการดําเนินงานตองใชเวลาและความ
อดทนพอสมควร เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ ดูอยาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยังมีมาถึง
ฉบับที่ 10 สังคมแบบที่สอง คือ สังคมโลก ในฐานะ
ที่ผมเปนนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เปนผูชี้นําทาง
สังคม ผมคิดวาการดําเนินงานของโครงการ BRT มี
ผลกระทบตอสังคมพอสมควร เพราะไดสรางผลงาน
ออกมามากมายและเริ่มมีการถายทอดรวมทั้ง
เชื่ อมโยงกับสังคม  สําหรับเด็กอัจฉริยะอยาง
โครงการ BRT อีก 5 ปขางหนา คิดวานาจะทําอะไร
ไดมากพอสมควร 

ประพจน ภูทองคํา : ในอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2549 – 
พ.ศ. 2554) โครงการ BRT จะทําอะไรไดบาง 

นิพาดา เรือนแกว : อาจจะสามารถตอยอดงานจาก
ฐานความรูที่ไดสรางขึ้นในชวง 10 ปที่ผานมา ซึ่งมี
ทั้งการสรางคนและสรางองคความรูไวมากมาย เชน 
ตอยอดการสรางมูลคาเพิ่มจากความรูที่มีโดย
บุคลากรที่มีคุณภาพ ,ทํางานวิจัยตอยอด  เชน 
ฐานขอมูล BRT-Base ที่มี type specimen ของ
สัตวบางกลุม, สรางบุคลากรที่มีคุณภาพ, สราง

เครือขายและเชื่อมโยงกับกับชุมชนในสังคมไทย 
เชน จัดทํา Mobile Exhibition Unit, และพัฒนา
เว็บไซตของโครงการ BRT เปนตน  

ประพจน ภูทองคํา : การเชื่อมโยงงานวิจัยกับ
ชาวบาน มีกระบวนการเชื่อมตออยางไร  

สมศักดิ์ ปญหา : ตอนนี้มีโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 
(Area-based) โครงการที่มีผลงานออกมามาก คือ 
ชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก  ซึ่ งไดมีการ
ดํ า เ นิ น ง า น เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ชุ ม ช น แ ล ะ
สถาบันการศึกษา โดยการดําเนินงานที่ผานมาได
สรางเครือขายโรงเรียนดวยการใชองคความรูสราง
คน สรางเครือขาย และสรางปญญา นอกจากนั้น
ยังมีชุดโครงการเปดใหมในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
เขานันและขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งก็
จะมีการทํางานที่เชื่อมโยงกับชุมชน รวมทั้งยังมี
โครงการศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาที่รวมดําเนินงาน
กับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเปนการ
นําความรูของโครงการ BRT ไปชวยสรางและ
พัฒนากระบวนการเรียนรูในพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งจะ
นําไปสูการอนุรักษและพัฒนาการศึกษาของ
เยาวชนและชุมชนในทองถิ่นตอไป 

ประพจน ภูทองคํา : อีก 5 ปขางหนา โครงการ BRT 
ตองการนักวิจัยแบบไหน 

สมศักดิ์ ปญหา : เปนนักวิจัยที่ตองต่ืนตัวตลอดเวลา 
ตองรูจักต้ังคําถาม ตองมองถึงเชื่อมโยง และ
ทํางานแบบรวมกันคิดรวมกันทํา  

นิพาดา เรือนแกว : คิดวาเปนนักวิจัยที่พรอมจะ
เรียนรูไปกับชุมชน ซึ่งมีหลายเรื่องที่เราสามารถ
เรียนรูจากชุมชนได เชน เรื่องภูมิปญญาชาวบาน
และการจัดการระบบนิเวศเกษตร เปนตน  

 
คําถามจากผูเขารวมประชุม 

ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์ : ตอนท่ีเขามาทํางานใหมๆ รูสึก
วางานดานชีววิทยาหาทุนสนับสนุนไดยากมาก แต



ดวยความเอื้อเฟอและการสนับสนุนจากโครงการ 
BRT ทําใหนัก ศึกษามี โอกาสไดทํ างานวิจัยที่
อยากจะทําเพิ่มมากขึ้น ผมมีลูกศิษยซึ่งเรียนใน
ระดับปริญญาตรีที่อยากเขารวมงานประชุมวิชาการ
ประจําปของโครงการ BRT ผมไดติดตอไปยัง
โครงการ BRT และไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี 
เพราะฉะนั้นจึงชี้ใหเห็นวาโครงการ BRT ใหการ
สนับสนุนดานงานวิจัยพื้นฐานมาโดยตลอด มีการ
ผลิตบัณฑิตและนักวิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเกือบทุกมหาวิทยาลัย ผมอยากเสนอแนะ
ใหมีการสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก
ที่อยูตางจังหวัดใหมากยิ่งขึ้น 

จารุวรรณ ขําเพชร : เนื่องจากทํางานดานสังคม จึงไม
คอยมีความรูเกี่ยวกับงานดานวิทยาศาสตร การ
ทํางานชุมชนนั้นเปนทั้งศาสตรและศิลป ในการเขา
หาชุมชนไมใชแคไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นแลวนํา
กลับมาแตตองมีอะไรที่มากกวานั้น การทํางานดาน
สังคมตองใชเวลานานพอสมควร และอยากฝากไว
วาผลงานทางวิทยาศาสตรที่มีมากมาย ดังที่จัด
แสดงในโปสเตอร จะสามารถเพิ่มมูลคาหรือสราง
นวัตกรรมไดอยางไร  

อาภารัตน มหาขันธ : ดิฉันเปนนักวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนจากโครงการ BRT มาเปนระยะเวลานาน 
มีความเขาใจในแนวคิดและปรัชญาการทํางานของ
โครงการ BRT จะเห็นวาโครงการ BRT มีสวนดี
หลายอยาง  เชน  นอกจากจะใหทุนสนับสนุน
โครงการหลักแลวยังสนับสนุนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอก ภายใตโครงการนั้นดวย ดิฉันไมได
อยูมหาวิทยาลัยจึงไมสามารถประสาทปริญญาบัตร
ได  แตสามารถสงนักศึกษาขอทุนได โดยผาน
อาจารยที่ปรึกษาที่ทําโครงการรวมกัน ซึ่งตรงนี้เปน
การสรางเครือขายตั้งแตระดับบุคคล  

  แตละปที่ผานมา โครงการ BRT ไดสราง 
องคความรูของแผนดินไวมากมายซึ่งถือวาเปน 
“ลายแทงขุมทรัพยของชาติ” สิ่งเหลานี้สามารถ
นําไปใชประโยชนไดมากมายเพียงแตเรายังไมมี

เทคโนโลยีและไมมีความรูที่เขาถึงเทานั้น ในเรื่อง
การบริหารจัดการดิฉันไดขอการสนับสนุนจาก
แหลงทุนตางๆ มากมาย แตถาขอการสนับสนุน
จากโครงการ BRT ก็จะขอไมเกิน 5 แสนบาท ซึ่ง
การพิจารณาจะเปนไปอยางรวดเร็ว ภายใน 2 
สัปดาหถึง 1 เดือน นอกจากนั้นฝายเลขานุการฯ ก็
มีความยืดหยุน  

  ดิฉันมีกรณีศึกษามานําเสนอเพื่อใหเห็นภาพ
ความสัมพันธของการเชื่อมโยงระหวางงานวิจัย
พื้นฐานกับงานดานนโยบาย คือ ต้ังแตป 2539 
ดิฉันไดรับทุนจากโครงการ BRT ใหสํารวจสาหราย
ที่เปนปญหาตามผนังบาน และเก็บสะสมสายพันธุ
เหลานั้นไว ดิฉันไดทํางานตอยอดโดยไดรับการ
ส นั บ ส นุ น จ า ก ศู น ย พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) ซึ่งเปนการ
ทํางานวิจัยรวมระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (วว.) ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) และสํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และบริษัทสี ซึ่ง
สนับสนุนใหทําโครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานสี 
emulsion ทาภายนอกที่ตานทานตอสาหรายใน
ประเทศไทย ซึ่งแตละปผลิตภัณฑสีมียอดจําหนาย
กวาหมื่นลานบาทและเปนสินคาสงออกดวย การ
ทํางานดังกลาวนับเปนการเชื่อมโยงต้ังแตการเก็บ
ตัวอยางสาหราย การคัดแยก การทดสอบ และ
สรางมาตรฐาน ถาเราไมมีมาตรฐานฉบับนี้เรา
จะตองเสียเงินสงสีไปทดสอบที่ประเทศสิงคโปรซึ่ง
สายพันธุสาหรายไมใชตัวเดียวกับของประเทศไทย 
เพราะฉะนั้นผลทดสอบที่ ไดก็จะใช ไม ไดกับ
ประเทศไทย อีกหนึ่งตัวอยางที่เห็นชัดเจน คือ 
โครงการสาหรายเห็ดลาบในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเรา
นํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑหลากหลาย  เปน
โครงการบูรณาการและไดจดสิทธิบัตร รวมทั้ง 
อนุสิทธิบัตรตางๆ ไวมากมาย 

จุดออนของโครงการ BRT ที่เห็น คือ ประเทศ
ไทยใหความสําคัญกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพคอนขางชา ทุกๆ 5 ปที่ผานไป ภาพของ



โครงการ BRT และคนทํางานซึ่งสั่งสมประสบการณ
ไวมากก็จะเริ่มไมมั่นใจ นักวิจัยก็ไมมั่นใจ ในขณะที่
องคความรูดานความหลากหลายในตางประเทศมี
การสะสมมากวา 3-4 พันป ดังนั้น การที่โครงการ 
BRT มีสถานภาพเปนเพียงโครงการที่มีแหลงทุน
สนับสนุน 2 แหง คือ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงถือเปนจุดออน
ของโครงการ BRT ที่สําคัญ คือ เปนโครงการที่
สรางองคความรูซึ่งอาจจะไมสงผลประโยชนใหกับ
ผูบริหารระดับสูงหรือรัฐบาลมากนัก หากเปนไปได
ถาโครงการ BRT เปลี่ยนเปนองคกรดานความ
หลากหลายของประเทศหลายสิ่งหลายอยางก็จะดีขึ้น 

นันทวรรณ เหลาฤทธิ์ : กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมมีโอกาสทํางานรวมกับโครงการ BRT 
หลายอยาง โดยเฉพาะโครงการศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษา ซึ่งเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 
ภายใตแนวคิดที่วาทําอยางไรชุมชนจึงจะไดรับองค
ความรู ใ นรู ปแบบที่ เ ข า ใ จง าย  ป จจุบั น ศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษามีการดําเนินงาน ทั้งหมด 4 ศูนย 
ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือที่ปาชุมชนบานรอง
บอน จ.เชียงราย ภาคอีสานที่ปาโคกหินลาดหนองคู-
นาดูน จ.มหาสารคาม ภาคตะวันตกที่ปาชุมชนบาน
พุเตย จ.กาญจนบุรี และภาคตะวันออกที่อุทยาน
แหงชาติปางสีดา จ.สระแกว การดําเนินงานที่ผาน
มาจะเห็นวา โครงการ BRT เปนพันธมิตรที่ดีมาก
และสามารถผสมผสานงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
กับความหลากหลายทางชีวภาพถายทอดสูโรงเรียน
และชุมชนไดเปนอยางดี  

วชิรพงษ สกุลรัตน : ถาอยากใหโครงการ BRT มั่นคง
และอยูคูกับชาติบานเมือง ขอใหโครงการ BRT ให
ความสําคัญกับกลุมที่เรียกวา “รากหญา” ที่ทุกวันนี้
เปลี่ยนชื่อเปน “รากแกว” จะทําอยางไรใหรากแกวมี
คุณคาตอไมยืนตนที่แข็งแรง ผมคิดวาที่ผานมา
รัฐบาลไมคอยใหความสําคัญในการพัฒนาที่ถูกทาง 
ผมมองวาขาราชการที่มีอยูมากมายนาจะนํา

ผลงานวิจัยตางๆ ไปสงเสริมเพื่อผลักดันใหเกิด
นโยบายในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ซึ่งปจจุบัน
รัฐบาลก็มีการกระจายอํานาจเปนเครื่องมือในการ
ใชประโยชน เพราฉะนั้นโครงการ BRT นาจะเปน
โครงหลักในการขับเคลื่อนตรงจุดนี้  

ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ : ประเด็นขาวที่ทางกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช มีประกาศ
ออกมาเรื่องการวิจัยในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
จํานวน 50 โครงการนั้น นับวาเปนประเด็นที่สงผล
กระทบตองานวิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพราะงานวิจัยดานดังกลาวสวนใหญตอง
เขาไปทําในพื้นที่อุทยาน ก็หวังวาในอนาคตคงไมมี
ปญหานี้เกิดขึ้น แตถายังคงมีปญหานี้เกิดขึ้น เรา
ควรมีการรวมหารือในเรื่องนี้หรือไม 

สมศักดิ์ ปญหา : การทําวิจัยในพื้นที่อุทยานที่มีปญหา
อยูในขณะนี้ โครงการ BRT ก็ไมไดนิ่งนอนใจ 
ตอนนี้กําลังจะทําบันทึกความรวมมือ (MOU) 
รวมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
หากดูในระดับปฏิบั ติการจะเห็นวาเจาหนาที่
อุทยานแหงชาติหลายแหงก็มีความยืดหยุน
พอสมควร 

เจษฎา เหลืองแจม : เมื่อกอนเคยทํางานอยูที่กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ก็ไมเคย
ปรากฏเรื่องแบบนี้มากอน เพียงแตจะมีขอแมวาใน
การทําโครงการวิจัยจะตองมีเจาหนาที่ของกรม
อุทยานฯ เขารวมดวย 1 คน เมื่อทําการพิจารณา
ตัวบุคคล พิจารณาโครงการก็จะสงเรื่องไปให
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติพิจารณาแลวตอบกลับ
วาอนุญาตใหใชพื้นที่อุทยานแหงชาติไดหรือไม ซึ่ง
มีขั้นตอนคอนขางมาก 

จํารูญ เกิดคํา : ผมเพิ่งรูจักโครงการ BRT แตก็รูวา
เปนโครงการที่มีประโยชนตอสังคม จะเห็นวา
โครงการ BRT ใชงบประมาณในการสนับสนุนนิสิต
นักศึกษาไปมาก ซึ่งสวนหนึ่งนาจะนํามาใชตอยอด
ใหกับสังคมชุมชน แตวิธีการตอยอดจะทําอยางไร 



ผมอยากใหโครงการวิจัย 17 โครงการ ซึ่งทําที่หาด
ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไดรับการตอ
ยอดงานใหครบวงจรเพื่อกอใหเกิดประโยชนมากขึ้น 
เชน การวิจัยสาหรายทะเลที่ชาวบานใน อ.ขนอม 
นํามาบริโภความีกี่ชนิด อะไรบาง และสามารถนํามา
ตอยอดใชประโยชนอยางอื่นไดอีกหรือไม เปนตน 

สมศักดิ์ ปญหา : ผมคิดวานักวิจัยทุกคนอยากตอยอด
งานวิจัย แตเราตองมีขอมูลที่อิ่มตัวกอนถึงจะตอ
ยอดงานได เราอยากจะทํางานวิจัยรวมกับชาวบาน 
ซึ่ งมี ภูมิ ปญญาทองถิ่ น  เพื่ อช วยให ง านวิ จั ย
ดําเนินการไดเร็วขึ้น เพราะชาวบานจะรูวาในพื้นที่มี
อะไร อยูตรงไหน ซึ่งการดําเนินงานตรงนี้ตองมีการ
พูดคุยรวมกันกอน  

ประพจน ภูทองคํา ; ขอมูลที่ชาวบานอยากไดเปน
อยางไร และสามารถจะเชื่อมตอไดอยางไร 

บุญมา พันธุแสน : กอนที่จะมาทํางานกับโครงการ 
BRT ผมทํารานคาชุมชน ที่ ต.ทาเสา อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี ชาวบานที่นั่นรวมตัวกันทําแผนชุมชน 
โดยเก็บขอมูลวาแตละวันใชอะไรบาง แลวนํามา
วิเคราะหรวมกันวาเกิดปญหาอะไรบาง จะแกไข
อยางไร สิ่งหนึ่งที่เราใชในการแกไขปญหาเรื่อง
รายจายของชุมชน คือ จัดต้ังรานคาชุมชนโดยนํา
สินค ามาขายในราคาถูก  เช น เดี ยวกับ เ รื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติถาจะแกไขปญหาก็ตองรูจัก
ขอมูลพื้นฐานวามีทรัพยากรอะไรบางและนํามาใช
ประโยชนอยางไร เชน “ไผ” คนโบราณจะรูวิธีการ
ตัดที่ทําใหสามารถใชประโยชนจากไผไดอยางยั่งยืน 
หรือสมัยกอนชาวบานจะรูจักใชสมุนไพรในการ
รักษาโรค เชน โรคไขมาลาเรีย จะรักษาโดยใช
สมุนไพรกระยอมกับมะพราวออนมาเผาตมน้ําดื่ม  

วชิรพงษ  สกุลรัตน : ถาอยากใหโครงการ BRT เปน
หนวยงานที่สําคัญและอยูคูกับประเทศไทยตอไป 
ผมมองวาควรเริ่มตนจากคณะนักวิจัย คือ เวลาลง
พื้นที่ควรใหชุมชนไดรับรูและมีสวนรวมในการวิจัย
ดวย เพราะความรูจากชาวบานอาจจะเปนตนทุนที่

ทําใหงานวิจัยออกมาอยางดีเยี่ยม และเมื่อมีการ
วิจัยแลวไดผลอยางไรก็ควรใหชุมชนไดรับรูดวย 
และถ า เปนไปไดก็ ควรนํ าผลการวิ จั ยมาใช
ประโยชนกับชุมชน ผมเช่ือวาโครงการ BRT มี
สวนสําคัญอยางมากในการวิจัยและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของเมืองไทย ซึ่งจะสงผลตอ
การพัฒนาประเทศอยางแทจริง 

ประพจน ภูทองคํา : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ที่ใหความสําคัญในเรื่อง
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายใตปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะ
สามารถทําไดอยางไร 

สมศักดิ์ ปญหา : ในดานความหลากหลายทางชีวภาพ
เราเริ่มตนดวยการสรางองคความรู สวนเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน การทําเกษตรพอเพียงตองเปนมิตร
กับสิ่ งแวดลอม  โครงการ  BRT มีการศึกษา
สิ่งมีชี วิตตางๆ มากมาย เชน ไส เดือน กิ้งกือ 
สิ่งมีชีวิตเหลานี้มีบทบาทสําคัญตอระบบนิเวศ และ
องคความรูเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้จะนําไปสูแนวคิด
ของการพึ่งตนเอง เราก็อยากรวมดําเนินงานกับ
ชุมชนเพื่อใหเห็นมรรคเห็นผลของงานดานวิชาการ 

 อําพล เสนาณรงค : ผมเคยทํางานอยูกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผมอยากจะ
บอกวางานวิจัยนั้นมีหลายแบบ ทั้งงานวิจัยพื้นฐาน 
งานวิจัยประยุกต งานพัฒนา การทํางานวิจัย
บางอยางไมใชวาทําแลวตองเก็บเขาหิ้ง แตบาง
เรื่องเปนงานพื้นฐานซึ่งอาจจะยังไมสามารถ
นํามาใชไดทันทกี็ตองรอนักวิจัยที่ทําประยุกตนําไป
ทําตอจนกวาจะไดผลงานวิจัยออกมา เพราะฉะนั้น
งานวิจัยบางอยางตองใชเวลาและรอคอยการตอ
ยอดงาน แตงานวิจัยบางอยางก็สามารถนําไปใชได
เลย เชน นักปรับปรุงพันธุสามารถนํางานของ
โครงการ BRT เชน การคนพบดอกไมชนิดใหมๆ 
นําไปตอยอดเพื่อปรับปรุงพันธุ ขยายพันธุ หรือ
ผสมพันธุใหมไดเลย ซึ่งในสวนนี้ผมก็พยายาม
ประสานงานเพื่อใหมีการนําไปใชประโยชน  

 


